
 

 

  

    

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ 

การคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗  

ณ ห้องประชุม ๔๐๕ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

( โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี  นายอนุศักดิ์   

คงมาลัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม  

และมีประเด็นการพิจารณาที่ส าคัญ คือ 

 ฉบบัที ่๖/๒๕๖๗ วนัที ่๑๓ กมุภาพันธ ์๒๕๖๗ 

คณะอนกุรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏริปูประเทศ  

และการจดัท าและด าเนนิการตามยทุธศาสตรช์าต ิ

ดา้นสทิธมินษุยชน สธิเิสรภีาพและการคุม้ครองผูบ้รโิภค  
เอกสารขา่ว 

การปฏริปูดา้นสทิธเิสรภีาพ : กระบวนการขบัเคลือ่น การบงัคบัใชก้ฎหมาย..ท าอยา่งไรใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล” 

จากการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดในประเด็น

ที่เก่ียวกับการปฏิรูปด้านสิทธิเสรีภาพ ส่ือสารมวลชน 

และส่ือสาธารณะ คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า ภารกิจ

ดังกล่าวเป็นโจทย์การปฏิรูปที่มีความท้าทายสูง  

เมื่อวิ เคราะห์สภาพสังคมในปัจจุบัน ทั้งการใช ้

ส่ือดิจิทัลของภาคประชาชน ภัยคุกคามจากภัยไซเบอร์

ต่าง ๆ กลไกภาครัฐในการก ากับดูแลยังไม่อาจจัดการ

กับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ประกอบกับในห้วงเดือน

มีนาคม ๒๕๖๗ คณะอนุกรรมาธิการมีก าหนดการจะ

จัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปด้านสิทธิมนุษยชน  

สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค : กระบวนการ

ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย..ท าอย่างไรให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล”ดังนั้น เพ่ือเป็นการ 

เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลประกอบการสัมมนา  

คณะอนุกรรมาธิการจึงได้เชิญกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กตป.) เข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ข้อมูล 

สะท้อนปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ จากการด าเนินการ

งาน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 

การขับเคลื่อนภารกิจการปฏิรูปด้านสิทธิเสรีภาพ 

ส่ือสารมวลชน และส่ือสาธารณะ  

  

 

 

พลเรือเอก ประสาน  สุขเกษตร ประธาน 

กตป. และ กตป. ด้านการส่งเสริม สิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน ได้กล่าวว่า ปัญหาส าคัญที่

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน 

คือ ปัญหาแก๊งคอลเซน็เตอร์ SMS หลอกลวงและ

มิจฉาชีพออนไลน์ ปัญหาดังกล่าว กตป. ได้เสนอ

ให้รัฐบาลให้ความส าคัญและก าหนดเป็นวาระ

แห่งชาติ รวมทั้งต้องจัดต้ังศูนย์ป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแห่งชาติ

ขึ้นที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็น

หน่วยบูรณาการ ส่วนด้านการส่งเสริมสิทธิ

เสรีภาพควรให้ความส าคัญกับการบูรณาการ 

เรื่องการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการ  
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จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกลและพ้ืนที่

ชายขอบ และเร่งด าเนินการเรื่องเลขหมายฉุกเฉิน

แห่งชาติให้เกิดขึ้นโดยเร็ว  

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมาธิการ / ข่าว 

ความล่ าช้ าและ ไม่ชัด เจน (๒) การส่ง เสริม 

ส่ือประเภทใบอนุญาตสาธารณะโดยเฉพาะอย่างย่ิง

กลุ่มสถาบันการศึกษาและกรมประชาสัมพันธ์ 

ที่มีองค์ความรู้ที่มีคุณค่า ถูกต้องตามหลักวิชาการ

และจริยธรรมส่ือ และ เข้ า ถึงกลุ่ม เปราะบาง  

และมีรายได้น้อย และ (๓) การด าเนินนโยบาย 

ในการก ากับดูแลส่ือโดยค านึงถึงความหลากหลาย

ที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมและให้ความส าคัญในการ

ออกแบบเชิงโครงสร้างนโยบาย เช่น การก าหนด

สัดส่วนคณะกรรมการให้มีความหลากหลาย เป็นต้น  

ดร. จินตนนัท ์ ชญาตร์  ศภุมติร กรรมการ 

กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน

พฤติกรรมของผู้คนในการบริโภคส่ือจากการรับชม

ทีวีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการรับชมเนื้อหา

รายการต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่า "Over-

The-Top" (OTT) หรือการให้บริการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอื่นในระบบอินเทอร์เน็ต

หรือกิจการโทรคมนาคม ในขณะที่กฎหมายในการ

ก ากับดูแล OTT ยังไม่มีความชัดเจน ขาดหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ การให้บริการ OTT ยังมี

ประเด็นปัญหาที่เ ก่ียวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง

หลายประการ เช่น ปัญหาเรื่องความเหมาะสมของ

เนื้อหาที่ไม่ถูกตรวจสอบก่อนเผยแพร่ ปัญหาเรื่อง

โฆษณาที่ไม่ถูกควบคุมเนื้อหาและระยะเวลา เป็นต้น 

อีกประเด็นหนึ่งทีต้่องจับตามอง  คือ อุตสาหกรรม

ทีวีดิจิทัล ซึ่งในปี ๒๕๗๒ ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะ

หมดสัญญา ดังนั้น จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องติดตาม

ให้ กสทช. ในฐานะองค์กรก ากับดูแลเร่งพิจารณา

แนวทางเพ่ือรองรับส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

นางสาวอารีวรรณ  จตุทอง กรรมการ 

กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้กล่าวว่า  

ความเป็นเอกภาพของ กสทช. เป็นเรื่องส าคัญ 

ในการขับเคลื่อนงาน และส่งผลในมิติต่าง ๆ  

ทั้งเรื่องข้อกฎหมาย โครงสร้างส านักงาน กสทช. 

หรือแม้แต่การก าหนดวาระการประชุมที่ยังมีหลาย

เรื่ องที่ ต้องเร่งด า เนินการแต่ ยังคงค้ างอยู่   

และมีผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง เช่น การรักษา

เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ช าระค่าบริการ

ล่วงหน้ากรณีวันหมดแต่มีเงินคงเหลือ การคิด 

ค่ าบริ โภคเ พ่ือลดภาระ ใ ห้ กับผู้ มี ร ายได้น้ อย  

ร่างประกาศเก่ียวกับการก าหนดระยะเวลาพิจารณา

ค าร้องหรือค าร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม  

เป็นต้น  รศ. (คลินิก) พลเอก สายัณห์  สวัสดิ์ศรี

กรรมการ กตป. ด้านกิจการกระจายเสียง ได้กล่าวว่า 

ส่ิงที่ ต้องเร่งด าเนินการ คือ (๑) การผลักดัน

กฎหมายที่แก้ไขปัญหาอ านาจหน้าที่ของ กสทช.  

ในการก ากับดูแลเนื้อหาออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาที่

ทอดระยะเวลานาน แต่กระบวนการในการแก้ไขมี  

ทั้งนี้  คณะอนุกรรมาธิการจะได้รวบรวม

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมในครั้งนี้  

ประกอบการสัมมนา และประกอบการจัดท ารายงาน

สรุปผลการปฏิรูปด้านสิทธิเสรีภาพ ส่ือสารมวลชน

และส่ือสาธารณะต่อไป  


